
รายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.บางกล่ำ 
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ 

ครั้งที่ 2/256๕ 
วันที่  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 256๕ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายเที่ยงธรรม  อินแก้ว   สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุริยะ สุพงษ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุธิดา  กรมเมือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๔. นายภาณุพงษ์ พรหมเอียด  เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นางกรรณิการ์ ปิ่นทองพันธุ์  ผอ.รพ.สต.บ้านหาร  กรรมการ 
๖. นายกรีฑาพล จิตประพันธ์  ผอ.รพ.สต.บางกล่ำ  กรรมการ 
๗. นางปาริชาติ กาญจนวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๘. นายพีระ  คงวัดใหม่   ผอ.รพ.สต.แม่ทอม  กรรมการ 
๙. นางสาวเจริญรัตน์  ประยงค์มรกต  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสญใจ วงค์สุนทร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๑๑. นางปรางทิพย์   ศรีรุจี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๒. นายวิเชาว ์ สุขกา   ผอ.รพ.สต.ท่าช้าง  กรรมการ 
๑๓. นางสาวดวงเนตร  สังข์สนาม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๑๔. นางภัณฑิลา  ศรเพชร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๑๕. นางวนิดา สุวรรณชาตรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
๑๖. นายธานินทร์ ชูศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
๑๗. นายนคร   กาเหย็ม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                       

   กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายอุเส็น ชื่นอารมณ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายวุฒิชัย มณีกาญจน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสุพัตร  เพ็ชราการ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางจุฑา  พวงแก้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางสาวขนิษฐา   ทองเย็น  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายปิยะ     ชูบัวทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางอุไร     สันสาคร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางศิรินุช     สวาสดิ์ธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางสาวจิตตราวดี    สุวรรณชาตรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
7. นายวิทยา     จิตรานนท์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
8 นางสีชาด    กิตติธิรางกรู ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
๙. นางนิดา    จิตภักดีบดินทร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอุมัยดา    หมาดอะหิน  นักวิชาการสาธารณสุข 
2. นางสาววลัยพร    อรุณโรจน์  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางสุภาวด ี  บุรีรักษ์   นักจัดการงานทั่วไป 
4. นางสาวธรภา  ขาวสุริจันทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางสาววันวสิา   สังวรนวล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
6. นางสาวชาลิณ ี   ทองนิมิตร  นักวิชาสาธารณสุข 
7. นายจิรวัฒน ์  ทองสงค์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
8. นายธรรมรัตน ์  กาเด็น   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นางสาวศรัญญา     แก้วสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นางอารียา  เขมิสรานนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
 

เริ่มประชุม  เวลา   13.00  น. 
 
ก่อนวาระการประชุม    ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายเที่ยงธรรม  อินแก้ว  ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
จากการประชุม EOC จังหวัดสงขลา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปรับการประชุม EOC ระดับจังหวัด เป็นประชุมทุกวัน

พฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ 
- สถานการณ์โรค โควิด-19 จำนวนผู้ป่วยไม่มากตามที่คาดการณ์ไว้  โดยจังหวัดสงขลาและ

ทุกจังหวัดในภาคใต้มีแนวโน้มที่จะลดลงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ข้อสั่งการ 

1. การเตรียมตัวกรณี Covid-19 เข้าสู่ Edermic 
2. การเตรียมตัวรับสถานการณ์ ช่วงเทศกาล ฮารีรายอ 
3. การเตรียมตัว  เปิดเมืองเป็นจังหวัดท่องเที่ยว 
4. การเตรียมตัว เปิดด่านชายแดน จังหวัดสงขลา 
5. เตรียมตัวรับการนิเทศจาก สสจ. รอบที่ ๒ โดยเชื่อมโยงผลงานกับวาระการประชุม  

แนวโน้มการตรวจราชการ ประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยตัวชีว้ัดที่ต้องเร่ง
ดำเนินการแก้ไขในรอบที่ ๒  ได้แก่ 

5.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสารปนเปื้อน 
5.2 ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่เกินอัตราป่วยที่กำหนด 
5.3 อัตราการรักษาหายผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
5.4 ประชาชน อายุ 15 ปี ขึน้ไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5.5 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและดรคความดันโลหิตสูงสงสัยป่วย เข้ารับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  นพ.สุริยะ  สุพงษ์  รองประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
   - สสจ.มีการให้ข้อมูลแบบ Exchange เพ่ือให้พ้ืนที่เร่งดำเนินการ  

- สสจ. มีการติดตามเรื่องการดำเนินโครงการ 
 

1.2 เรื่องจากประชุม คปสจ. 
มอบโล่ อสม.ดีเด่นระดับระดับจังหวัดประจำปี 2565 
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วันที่ ๑  เมษายน  เป็นวันข้าราชการพลเรือน  แจ้งข้าราชการทุกท่าน  
 
 

 
 

แจ้งการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อจาก สคร.12  จำนวน  ๒   ราย 
รายที่ ๑ ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ต.นาทับ  อ.จะนะ  จังหวัดสงขลา 
รายที่ ๒ ผู้ป่วยโรคมาลาเรียชนิดเชื้อ Plasmodium Knowlesi ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

รายงานความทันเวลาและการส่งรายงาน 506 แยกรายอำเภอ 
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ความก้าวหน้าคุณภาพข้อมูล (CIO) 
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สรุปรายงานการรับ – ส่งโครงการ เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) 

 

 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
 นายนคร  กาเหย็ม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สรุปสาระสำคัญ 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ (คปสอ.บางกล่ำ) ครั้งที่  
1/2565   เมื่อวันที่  5  มกราคม  ๒๕๖๕  ขอให้พิจารณาการประชุม เพ่ือรับรองรายงานกรประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน 
 3.1 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (SAT/OP/CM)   
       นายนคร  กาเหย็ม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ 
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นพ.สุริยะ  สุพงษ ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ 
  - หาข้อมูล ATK และ ผู้ป่วย ประเภท OPSI  นำเสนอภาพรวมรายอำเภอ ให้ข้อมูลตรงกัน  ตรงตามที่
รายงานจังหวัด เพื่อการดำเนินการ วางแผนควบคุมโรคได้ดี ประสานงานกันระหว่าง ผู้รับผิดชอบ รพ.และ สสอ.   
 

3.2 ความก้าวหน้าของรายงาน 506 
      นางสาวชาลิณ ี ทองนิมิต  ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุข  นำเสนอเนื้อหา ดังนี้ 
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3.3 การบริหารวัคซีน  

นางสาวขนิษฐา ทองเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นำเสนอเนื้อหา รายละเอียด ดังนี้ 
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สสจ.ชื่นชม อ.บางกล่ำทำผลงานได้ดีในช่วงสัปดาห์รณรงค์ 5-9 เมษายน 2565 
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นพ.สุริยะ  สุพงษ ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ   

- เน้นเร่งดำเนินการในกลุ่มนักเรียน 
  - วัคซีนไข้หวัดใหญ่  อ.บางกล่ำได้รับแล้ว 1,820 Dose  จัดสรรให้ ราย รพ.สต.แล้ว  เร่ง

ดำเนินการให้บริการวัคซีน  ในช่วง 1 พ.ค. – 31  ส.ค. 65 
 

  3.4 การบริหารเวชภัณฑ์/ยา 
         นางสาวเจริญรัตน์  ประยงค์มรกต  เภสัชกรชำนาญการพิเศษการ นำเสนอรายละเอียด ดังนี้  
     การบริหารจัดการยา Favipiravir ในอำเภอบางกล่ำ ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างใช้ 

เกณฑ์ที่เคร่งครัดเนื่องจากยามีจำกัด จึงใช้ในในกลุ่มเสี่ยง 608 และกลุ่มมีอาการเป็นหลัก แต่หลังจากนี้คาว่า
สถานการณ์ยาตัวนี้จะดีขึ้น ส่วนในเรื่องยา Molnupivir น่าจะยังไม่ลงใน รพช.เพราะใน รพท.ก็ยังมีน้อย จึงใช้
ในกรณีจำเป็นตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำหนดเท่านั้น  

           ในส่วนของยาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโควิด ช่วงที่ผ่านมายาขาดหลายรายการ 
โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ไอ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ด้านยาดีขึ้น สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 

           การใช้ ATK ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ที่ให้คัดกรอง 1:15 ซึ่งระยะนี้มีผู้ป่วยลดลง จึงคาด
ว่าจะมีการใช้น้อยลง จึงให้มีการสำรองลดลงด้วย 
 

3.5 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
         นางสุภาวด ีบุรีรักษ์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  นำเสนอเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นพ.สุริยะ  สุพงษ ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ 
       ควรเร่งให้มีการเบิกจ่ายดำเนินโครงการในช่วงเดือน สิงหาคม  2565 ควรเร่งดำเนินการก่อน มี

การนิเทศจาก สสจ.สงขลา 
 

3.6 ความก้าวหน้าการจัดสรรเงิน UC / เงินกู้โควิด   
      นายอุเส็น  ชื่นอารมณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำลังสรุปค่าเวชภัณฑ์ และนัดประชุม 5*5  เพ่ือชี้แจง หาแนวทาง จัดสรร ประจำปี 
2565  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

นายอุเส็น ชื่นอารมณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
4.1  สถานการณ์การเงิน 

          4.1.1 สถานการณ์การเงินของ รพ.บางกล่ำ และ รพ.สต.ในเครือข่าย 
   - เงินบำรุงคงเหลือตามบัญชี 40,452,002.22 บาท  

     - หนี้ค้างชำระ     - 
   - อ่ืนๆ    6,140,972.69 บาท  

     - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 4,086,720  บาท 
 รายได้และรายรับ Planfin  

1. รายได้ เทียบกับ Planfin  มีรายได้จริงที่ต่ำกว่า Planfin ดังนี้ 
       - รายได้เบิกต้นสังกัด  100%      
       - รายได้แรงงานต่างด้าว 49.26%    
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 เนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยในส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 ทำให้รายได้เบิกต้นสังกัด ซึ่งจะเป็นใน

ส่วนของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่ำกว่าเป้าหมาย  สำหรับในส่วนของรายได้
แรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตรวจสุขภาพประจำปี และ ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว    
  2.  ค่าใช้จ่าย  เทียบกับ Planfin มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า  Planfin ดังนี้ 
        2.1. ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  +98.23%      
        2.2 วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   +77.64% 
        2.3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน    +44.92%  
             2.4. ค่าตอบแทน     +20.80%   
           เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพ่ิมขึ้นในเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564 และ 
มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพ่ือการเฝ้าระวัง และ ป้องกันโรคดังกล่าวเพ่ิมมาก
ขึ้นทำให้มีการใช้วัสดุทั้ง 2 รายการเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น การค้นหาและเฝ้าระวังเชิง
รุกที่เพ่ิมขึ้นทำให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นด้วย ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจาก
จำนวนผู้ป่วยโควิดลดลง 
  สถานการณ์ทางการเงิน  ณ  เดือน   31  มีนาคม  2565   อยู่ในระดับ   0  โดย 
  - Quick Ratio    5.48          
    - Current Ratio    5.70      
  - Cash Ratio      3.70           
  - NWC ทุนสำรองสุทธิ     58,224,007.88   บาท 
  - กำไรสุทธิ NI+Depreciation 23,342,978.14       บาท (รวมค่าเสื่อมด้วย) 
 
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ( 7 PLUS)   

- ระยะเวลาชำระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  59.35    วัน ผ่านเกณฑ์  
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC  45.49    วัน ผ่านเกณฑ์ 
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิทธิ CS เบิกจ่ายตรง   28.75  วัน ผ่านเกณฑ์ 
- ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้สิทธิ SS ประกันสังคม  96.21        วัน ผ่านเกณฑ์  
- การบริหารสินค้าคงคลัง     48.10   วัน ผ่านเกณฑ์  

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ทำให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยามาทำ
สำรองเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีความเพียงพอ และ ความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งผู้รับผิดชอบพัสดุดังกล่าวทบทวนเพ่ือ
วางแผนการจัดหา เพ่ือมิให้คงคลังสูงเกิน 60 วัน แต่มีเพียงพอต่อการให้บริการ  
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4.1.2 ติดตามการจัดจัดสรรเงิน OP และ PP   

- Fix cost ของ รพ.สต. ณ ไตรมาสที 3 และ 4 ได้โอนให้กับทุก รพ.สต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2565  ยังเหลือในส่วนของงบผลงานบริการต่างๆ ที่จะพิจารณาต่อไป 

- เงินที่ได้จัดไว้สำหรับในส่วนของหมวดวัสดุทั่วไป  ยา  เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุอ่ืนๆ และ ค่าใช้สอยอื่น  
เนื่องจาก  เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายมีเพ่ิมขึ้นทำให้เงินกันไว้สำหรับการดำเนินงาน
ดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะให้คณะกรรมการ 5*5 ประชุมทบทวนและเสนอแนวทางการดำเนินงานอีกครั้ง แต่
สำหรับการดำเนินงานต่างๆทั้งในเรื่องของรักษาพยาบาล  ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงอ่ืนๆ  สามารถ
ดำเนินงานได้ตามปกติ ในส่วนของงบประมาณจะมีการทบทวนและจัดสรรให้ต่อไป  หาก รพสต.ใดมีปัญหา
ด้านการเงินให้ทำหนังสือเสนอมาที่ Cup  ได้ ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณี  แต่จากสถานการณ์การเงินที่
รายงานข้างต้นทุก รพสต.สามารถดำเนินงานแลละขับเคลื่อนงานได้โดยไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ มี
เพียง รพสต.แม่ทอม  เท่านั้นที่เงินบำรุงคงเหลือมีต่ำกว่า 200,000  บาท แต่ไม่มีผลกระทบในการบริหาร
จัดการซึ่ง Cup จะทบทวนและติดตามแผนการดำเนินงานต่อไป  

4.1.3 ติดตามผลการดำเนินงานงบลงทุนงบค่าเสื่อม/งบลงทุนเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 

งบลงทุนเงินงบประมาณ 
-    รพ.บางกล่ำ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ (งบโควิด) (ตามบัญชีแนบท้าย 

 พ.ร.ก.เงินกู้  พ.ศ. 2564)    จำนวน 3 รายการ  ได้แก่  
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย จำนวน  1  เครื่อง  990,000 บาท 
    อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา  
2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก                                            
    จำนวน  1 เครื่อง    ราคา  149,000  บาท     
    อยู่ในขั้นตอน  บริหารสัญญา     
3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตัล ไม่น้อยกว่า 300 mA   จำนวน  1 เครื่อง                                    
    ราคา    5,138,000  บาท 

     อยู่ในขั้นตอน  รายงานผลการพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาไปยังรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสงขลา  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,277,000  บาท   
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งบค่าเสื่อม 
- งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565  เครือข่ายโรงพยาบาลบางกล่ำ ได้รับการจัดสรรเงิน 

จากทุกระดับเป็นเงิน 3,569,466.12 บาท  จำนวน  13  รายการ และใน  13 รายการ  ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 10 รายการ และ บริหารสัญญาอีก 3 รายการ   ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 76.92   
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการในต้นเดือน กรกฎาคม 2565  และ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมจัดทำแผนงบค่า
เสื่อม ปี 2566  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ในเบื้องต้นให้เตรียมรายการ สเปค หรือ แบบก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 
4.2 ระบบธรรมาภิบาล (ITA) 
 นายอุเส็น   ชื่นอารมณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ แจ้งโรงพยาบาลบางกล่ำและ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ   ผ่านการประเมินในไตรมาสที่ ๒ แล้ว   ที่  ร้อยละ  95.65  และ 
80.43  ตามลำดับ  และให้เตรียมการรับการประเมินในไตรมาสที่ ๓ ต่อไป  

      
4.3 ผลงานประเด็นจุดเน้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ความครอบคลุมตามตัวชี้วัดตามนโยบาย     
 4.3.1 นโยบาย  3  ปลอด 

ปลอดแม่ตาย 
      นางอารียา  เขมิลวานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สรุปเนื้อหา ดังนี้ 
 ข้อมูลประจำปี 2565 ยังไม่พบอัตราตายของมารดา  
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ปลอดฆ่าตัวตาย 

   พบว่า มี รายงานคนไข้ฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว 1 ราย  ประจำปี 2565 
       ปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย 
    นายภานุพงษ ์  พรหมเอียด เภสัชกรชำนาญการ  สรุปรายละเอียด ดังนี้   

 
 
    ผลการตรวจวิเคราะห์ 

1. เครื่องสำอาง (แอลกอฮอล์)  10 ตย. ผ่าน 10 ตย. 
2. ยา (ฟ้าทะลายโจร)  1 ตย. ไม่ผ่าน พบเชื้อ Clostridium 
3. อาหาร 8 ตย. 

-น้ำแข็ง   1 ตย ผ่าน 
-น้ำ   3 ตย ผ่าน 
-อาหารอื่น  4 ตย ผ่าน 1 (เส้นก๋วยเตี๋ยว) ไม่ผ่าน 3 (ลูกชิ้น 2, ไอศกรีม 1)  
  พบสารเบนโซอิกเกิน และสีเกิน 

สรุป ผ่าน 15 ตัวอย่าง  จาก  19  ตัวอย่าง   คิดเป็น ร้อยละ  78.95 
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้ประกอบการ ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ หรือการเก็บตัวอย่าง 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถออกตรวจตามแผนงานได้ 
    ร้านยา พื้นที่ รพ.สต.บ้านหาร ไม่ยอมให้มีการสุ่มตรวจ 
     จนท.รพ.สต.ป่ายางให้ความร่วมมือดีมาก ในการร่วมลงตรวจเยี่ยม ร้านยา 
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นายเที่ยงธรรม  อินแก้ว  สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ  

            กรณีมีปัญหา จนท.ไม่พร้อมลงปฏิบัติงานร่วมในพ้ืนที่  ให้แจ้ง ประสานผ่าน ผู้ ช่วย
สาธารณสุขอำเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
4.3.2 นโยบาย  3  ลด 
         ลดโควิด 19 
          นายนคร  กาเหย็ม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นำเสนอสถานการณ์โรค โควิด -19 

อำเภอเบางกล่ำ  ที่มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้ง คนไข้รายงาน จาก ศบค. และ คนไข้ตรวจ ATK ในพ้ืนที่ อำเภอบาง
กล่ำ และ เสนอแนวทางกำดำเนินการ  มาตรการป้องกัน ในพ้ืนที่ เช่น การดำเนินการ มาตรการ Covid Free 
Setting  ในสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน ระบบ ออน
ไซด์ การรณรงค์เข้ารับบริการวัคซีนสำหรับ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงมาตรการ 6 เสริม 6 หลัก  
7 เข้มงวด 
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ลด DM/HT 

        นางปรางทิพย์  ศรีรุจี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
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ลดวัณโรค 
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เพิ่มกัญชาทางการแพทย์ 
  โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้ว วันจันทร์- ศุกร์  โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้รับบริการที่ประสงค์เข้ารับการรักษา  หรือ เปิดให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการรักษา 
  แนวทาง จาก สสจ.สงขลา ต้องการให้ รพ.สต.จัดตั้ง คลินิคกัญชา ใน รพ.สต. และมีการ
ควบคุม ดูแล ด้วย แพทย์แผนไทย 
 5.5 งานทันตกรรม 
  นางสาววลัยพร  อรุณโรจน์   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ   สรุปรายละเอียดนำเสนอ ดังนี้ 
    โรงพยาบาล  เริ่มให้บริการ ขูดหินน้ำลาย  อุดฟัน และถอนฟัน  ยังไม่ครอบคลุมการ
ให้บริการทำฟันปลอม  และกรณีงานที่มีการฟุ้งกระจาย ต้องมีการ ตรวจ ATK ก่อนรับบริการทุกครั้ง 
    รพ.สต. เปิดให้บริการแล้ว ใน รพ.สต.บ้านหาร  รพ.สต.แม่ทอม และ รพ.สต. ท่าช้าง  
สำหรับ รพ.สต.ป่ายางและบางกล่ำ ยูนิตทันตกรรมยังเสียอยู่ 
    สำหรับ สถานการณ์ผลงานตามตัวชี้วัดยังมีแนวโน้มน้อยกว่าปี 64 กำลังเร่งดำเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ผ่านเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-27- 
 5.6 งานคุ้มครองผู้บริโภค 

 รายละเอียดในหัวข้อ ปลอดผลิตภัณฑ์อันตราย 
  

5.7 งานแพทย์แผนไทย 
  - การบริการแพทย์แผนไทยในภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)  มีการให้บริการแพทย์ 

  แผนไทย 19%  
  - รพ.สต. ใด ต้องการเปิดบริการแพทย์แผนไทย แจ้งมาได้ที่ทีม รพ.จะลงไปดูรายละเอียดให้ 
  - ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร ต้องเพ่ิม ร้อยละ 3 จากการใช้ปีที่ผ่านมา  ตอนนี้ ผลงานอยู่ที่  
                        ร้อยละ 8.8 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาดำเนินการ 

6.๑ การดำเนินงาน  รพ.สต.ติดดาว 
         นายธานินทร์  ชูศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เสนอรายละเอียด ดังนี้ 
กำหนด หน่วยบริการที่ต้องเข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2565  มี  2  แห่ง  คือ รพ.สต. ท่า

ช้าง และ PCU โคกเมา  โดยกำลัง ดำเนินการกำหนด แนวทางประเมินอีกครั้ง  สัปดาห์หน้า 
แผนดำเนินการ  เดือน พ.ค. 65   ทีมระดับ อำเภอ    ร่วมลงประเมิน 
                     เดือน มิ.ย. 65   ทีมระดับ โซฯ       ร่วมลงประเมิน 
        ** เน้นทบทวน CPG  ของแต่ละงาน 
 ได้มี กำหนด ร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 

และ กำหนดผู้ดูแล ประเมินตามหมวดต่างๆ เสนอไว้ในที่ประชุม ขอ รายชื่อ ผู้ร่วมประเมินจาก รพ.บางกล่ำ  
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- ร่าง    - 

คำสั่งอำเภอบางกล่ำ 

ที่       / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย
ตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัยและผลักดันให้การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ การพัฒนา
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(รพ.สต.ติดดาว) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพบริการที่ชัดเจนในชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในการให้บริการสาธารณสุข
แบบผสมผสาน ท้ังด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเน้นการบริการเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
(รพ.สต.ติดดาว) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอบางกล่ำจึงขอแต่งตั้งบุคคลตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นคณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

๑) นายแพทย์สุริยะ สุพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ  ที่ปรึกษา 

๒) นายเที่ยงธรรม อินแก้ว  สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ   ที่ปรึกษา 

๓) นางสุพัตร เพ็ชราการ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   ประธาน 

๔) นายนคร กาเหย็ม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รองประธาน 
๕) นายวุฒิชัย มณีกาญจน์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   คณะทำงาน 

๖) นางดวงเนตร สุวรรณชาตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 
๗) นางสาวเจริญรัตน์ ประยงค์มรกต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 

8) นางสีชาด กิตติธิรางกูร  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 

9) นางสญใจ วงศ์สุนทร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 

10) นางอุไร สันสาคร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 

๑1) นางวนิดา สุวรรณชาตรี  เภสัชกรชำนาญการ    คณะทำงาน 
๑2) นางสาวจิตราวดี สุวรรณชาตรี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

๑๓) นายวิทยา จิตรานนท์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   คณะทำงาน 

1๔) นางกรรณิการ์ ปิ่นทองพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 

1๕) นายกรีฑาพล จิตประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 

๑๖) นายวิเชาว์ สุขกา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 

1๗) นายพีระ คงวัดใหม่  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 

1๘) นายจีรวัฒน์ ทองสงค์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 

๑๙) นางจุฑา พวงแก้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 
๒๐) นายธานินทร์ ชูศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  เลขานุการ 

๒๑) นางปรางทิพย์ ศรีรุจี  นักวิชาการสาธารณสุข              ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) พัฒนางานตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ติดดาว เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน 

 ๒) สรุปผลการดำเนินงาน จัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน รพ.
สต.ติดดาวรวมทั้งการเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายและแกนนำภาคประชาชน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และการเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี  

  ๓) การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอให้ผู้มีรายช่ือตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วนัท่ี        เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

6.2 การดำเนินการ  โครงการคัดกรองเต้านมเคลื่อนที่ (โครงการกาญจนบารมี) 
        นางปรางทิพย์  ศรีรุจี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
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6.๓ กำหนดการนิเทศงานผสมผสานระดับอำเภอ  ครั้งที่ ๒ 
  กำหนดวางแผน ต้นเดือน มิถุนายน  2565  ก่อน กำหนดนิเทศงาน จาก จังหวัดประมาณ 
เดือน มิ.ย. 65  ซึ่งครั้งนี้ อ.บางกล่ำ จะเป็นเจ้าภาพ รับการติดตามนิเทศ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   
7.1 เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบล 
 นายวิเชาว์  สุขกา เร่งให้มีการจัดสรรเงิน ค่าบริการ HI  CI การบริการวัคซีน  ของ หน่วย

บริการ รพ.สต. 
 นพ.สุริยะ สุพงษ์  กำลังให้งานแผนยุทธ์ ดำเนินสรุปรายละเอียด เร่งจัดสรรให้ พ้ืนที่ ต่อไป  
7.2 นัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอครั้งที่ ๓/2565  เดือน 

กรกฎาคม 2565  หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
7.3 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ  
 ไม่มี 
7.4 เรื่องจากโรงพยาบาลบางกล่ำ 
 ไม่มี 
 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
     นายนคร  กาเหย็ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นายเที่ยงธรรม อินแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


